

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ เดลินิวส์ มติชน สยามรัฐ	<b>แก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</b> -เสนอข่าว นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช. ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์ พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ... เปิดเผยว่า การทำประชาพิจารณ์ในเวที ภาคเหนือกับภาคใต้ที่มีภาคประชาชนส่วนหนึ่งวอล็อกเอาต์ ยังดำเนินต่อไปได้จนจบเรียบร้อยดี ส่วนเวทีที่เหลือใน ขอนแก่นและกทม.ไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเป็นพิเศษ หากมีการจะวอล็อกเอาต์ก็ไม่เป็นไร ขอแค่อย่ามีความ รุนแรง เคารพกันและกัน ทั้งนี้ เวทีเปิดให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น ต้องขอบคุณภาคประชาชนที่ได้แสดงความคิดเห็นก่อนออกไปแสดงจุดยืนเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ แต่เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ฟังความคิดเห็นของคน อื่น เวทีต่อไปจึงอยากให้มีการอยู่ฟังความเห็นคนอื่นด้วย
กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์คมชัดลึก รายการกรอข่าวเช้า ทางสถานีวิทยุ FM102	-เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจนะ จ.สงขลา ยืนยันจะเคลื่อนไหวจนกว่ารัฐบาลจะรับ ข้อเสนอให้หยุดแก้กฎหมายบัตรทอง มาตรการรับฟังความเห็นในเวทีภาคกลาง-อีสาน อาจเข้มข้นกว่าการวอล็อกเอาต์ 2 ครั้งที่ผ่านมา การให้แสดงความคิดเห็นคนละ 3 นาที เป็นแค่พิธีกรรม ไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ระดับชาติได้ และเป็น ห่วงแนวคิด "ร่วมจ่าย" จะทำให้เกิด 2 มาตรฐาน
มติชน กรุงเทพธุรกิจ	<b>เครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขขอบรรจุ ชรก.</b> -เสนอข่าว เครือข่ายสหวิชาชีพสาธารณสุขขอต้องการบรรจุแห่งประเทศไทย 18 องค์กร อาทิ ชมรมทันตภิ บาลลูกจ้างแห่งประเทศไทย ชมรมลูกจ้างเจ้าพนักงานเวชสถิติแห่งประเทศไทย ชมรมลูกจ้างนักสังคมสงเคราะห์ทาง การแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมลูกจ้างเจ้าพนักงานสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ชมรมลูกจ้างนักวิชาการสาธารณสุข แห่งประเทศไทย ชมรมผอ.รพ.สต.ชายแดนใต้ ชมรมทันตภิบาล 77 จังหวัด และชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขแห่ง ประเทศไทย เป็นต้น เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. ขอบรรจุข้าราชการ เนื่องจากบาง วิชาชีพไม่ได้รับการบรรจุตั้งแต่ปี 2552 นายภานุพงศ์ ปิ่นแก้ว ประธานเครือข่ายสหวิชาชีพฯ กล่าวว่า การยื่นหนังสือต่อผู้บริหารเนื่องจากยังมีอีก 20 วิชาชีพตกค้างการบรรจุตำแหน่งข้าราชการ บางวิชาชีพตกค้างมาตั้งแต่ปี 2552 อาทิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2,300 คน เจ้าพนักงานเภสัชกร 600 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1,000 คน เป็นต้น ที่ร้องขอตำแหน่งข้าราชการ เพราะต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคง และต้องการมีสวัสดิการในการดูแลพ่อแม่เหมือนกับวิชาชีพอื่น ๆ เพราะ มีความสำคัญเหมือนกันแต่ถูกก.พ.และสธ.ละเลย ปัจจุบันบางสายงานจบแล้วมีงานทำเลย บางสายงานต้อง สอบแข่งขัน แสดงถึงความเหลื่อมล้ำ จึงร้องขอความเป็นธรรม 8 ประเด็น ดังนี้ 1.ขอให้จัดสรรตำแหน่งว่าง หรือกำหนดตำแหน่งใหม่ ให้กับเครือข่ายสหวิชาชีพด้วยความเป็นธรรม 2.ขอให้เพิ่ม การบรรจุบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างทุกประเภท 100% ทุกวิชาชีพเหมือนกับสายหลัก 3.ขอให้ชี้แจงตำแหน่งที่จะบรรจุในปี 2560 ของสหวิชาชีพให้ชัดเจน 4.ขอให้เพิ่ม อัตรากำลังการบรรจุนักวิชาชีพสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5.พิจารณา ค่าตอบแทนทุกฉบับให้เหมาะสมแก่ลูกจ้างทุกประเภทที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ 6.ขอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับ ที่ 10) พ.ศ.2559 เนื่องจากทับซ้อนกับเงินเลี้ยงชีพของข้าราชการสังกัด สธ.ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7. ขอให้ก.พ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมกับทุกวิชาชีพ และ 8.ขอให้ก.พ.และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงตำแหน่งในสายงานที่มีการปรับหลักสูตรจากอนุปริญญาเป็นปริญญาตรี เช่น เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เป็นนักวิชาการสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานเภสัชกร เป็นพนักงานเภสัชกร เป็นต้น ทั้งนี้ หาก สธ.ไม่มีการดำเนินการใดๆ จะเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป ขณะที่ พญ.ประนอมยืนยัน ว่า สธ.จะไม่ทอดทิ้งใคร ทุกวิชาชีพจะก้าวไปพร้อมกัน

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>แก้ปัญหาสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอข่าว หลังจากโซเซียลมีเดียเผยแพร่เรื่องราวของ ด.ช.ธรรมสมิต นวเศรษฐกุล หรือน้องเต๋อ อายุ 8 ปี ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เขียนจดหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าอยากเจอลุงตู่ อยากชวนไปดูภาพยนตร์เรื่อง Gleason ซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องนักกีฬาคนพิการ</p> <p>นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เป็นผู้แทนในการเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งนำจดหมายและของขวัญจากนายกรัฐมนตรีไปมอบให้ ด.ช.ธรรมสมิต ที่โรงเรียนมีนประสาทวิทยา เขตมีนบุรี โดยข้อความที่นายกรัฐมนตรีเขียนถึงเด็กชายมีใจความว่า “ขอเป็นกำลังใจให้น้องเต๋อ ขอให้มีความสุขแข็งแรงโดยเร็ว รัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขให้ได้โดยเร็ว เพื่อจะได้ดูแลประชาชนทุกคน เราต่างก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ รักและห่วงใย ลงชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ลุงตู่ของเต๋อ)”</p>
<p>เพจหมอแล็บแพนด้า กรุงเทพมหานครออนไลน์ เว็บไซต์โพสทูเดย์</p> <p>ไทยรัฐ มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก ASTVผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>เด็กตัดฟัน</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจหมอแล็บแพนด้าได้นำคลิปเหตุการณ์ที่เด็กชายคนหนึ่งไล่ฟันสัด ขณะสวมหน้ากาก ถุงมือ ใช้อุปกรณ์บางอย่างจัดฟันให้กับเด็กอีกคน และโชว์ผลงานที่จัดฟันเสร็จแล้ว บอกว่าถ้ามีคนดูถึง 15 คน จะลดให้ฟรี 1 คน พร้อมทั้งให้ลงชื่อ</p> <p>ล่าสุด เด็กในคลิปดังกล่าวได้ออกมาเปิดเผยว่า เป็นการถ่ายทอดสดเล่นๆ ไม่ได้เปิดเป็นคลินิก ไม่มีการขายของหรือรับจ้างจัดฟัน และไม่ได้นำกาวยัดที่จัดฟันให้เพื่อน ที่เห็นในคลิป เกิดจากเพื่อนคนที่ให้จัดฟัน ชื้ออุปกรณ์จากอินเทอร์เน็ตชุดละ 150 บาท ประกอบด้วย ยางจัดฟัน รีเทนเนอร์ ที่ถ่างปาก ที่เปลี่ยนสียาง แต่เพื่อนไม่ชอบสียางจึงนำมาให้ตนเปลี่ยนยางให้ หลังมีข่าวออกไปพ่อแม่ก็เรียกไปตาดานแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวถึงกรณีนี้ว่า เป็นเรื่องอันตรายมากและผิดกฎหมาย เพราะการใช้เครื่องมือทำฟันต้องเป็นทันตแพทย์เท่านั้น เชื่อว่าเด็กต้องมีคนสอน เบื้องต้นจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ใด เพื่อให้ครู ผู้ปกครองตักเตือนเด็ก ขณะนี้คลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปจำนวนมาก อาจจะเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ ผู้ที่มีคลิปนี้จึงควรลบออกและไม่เผยแพร่ต่อ ทั้งนี้ การจัดฟันเถื่อนมีอันตรายมาก อาจจะทำให้เหงือกอักเสบ ฟันผุง่าย ถ้าติดเครื่องมือไม่ดีอาจหลุดลงท้องจนเกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ อาจเกิดการแพร่เชื้อโรคจากคนสู่คนได้ทางเครื่องมือที่ใช้ หรือทางน้ำลาย</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการค้นหาคำว่า “สอนจัดฟัน” ในอินเทอร์เน็ต พบข้อมูลและคลิปสอนจัดฟันจำนวนมาก ที่น่าตกใจคือ มีเด็กอายุราว 10 ขวบ มารีวิววิธีการทาลวดจัดฟันโดยใช้คลิปหนีบกระดาษตัดรูปร่างแล้วเกี่ยวกับหนึ่งยาง ก่อนใส่เข้าไปในปาก สะท้อนว่าเด็กยุคใหม่มองเรื่องการจัดฟันเป็นเรื่องของแฟชั่น ไม่ใช่การรักษา</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์เผยแพร่อินโฟกราฟิกเตือนอันตรายการจัดฟันเถื่อน ดังนี้ 1.คนจัดฟันไม่ใช่ทันตแพทย์ 2.วัสดุอุปกรณ์ไม่สะอาดปนเปื้อนสารเคมี 3.สถานประกอบการไม่ได้มาตรฐาน 4.โฆษณาชวนเชื่อจากอินเทอร์เน็ต 5.อันตรายต่อฟัน และ 6.เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่นเดียวกับกรมอนามัย เผยแพร่ข้อมูลอันตรายที่เกิดขึ้นจากการจัดฟันเถื่อน “หลักร้อยก็สวยได้” มีทั้งปวดฟัน แผลในช่องปาก เริ่มเป็นแผลระคายเคืองในช่องปาก ผ่านไป 1-2 เดือน จะเกิดฟันเคลื่อน รากฟันละลาย ฟันตาย มีกลิ่นปาก ทำความสะอาดยาก ฟันผุ เหงือกอักเสบ เมื่อถอดลวดจัดฟันออกจะทำให้สภาพฟันเสียไป หรือทำให้ฟันพังได้ โดยการจัดฟันควรได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ญ.วิกุล วิศาลเสสดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เปิดเผยว่า การจัดฟันแฟชั่นเป็นเรื่องอันตรายมาก เพราะจะทำให้รากฟันเคลื่อน ทำความสะอาดยาก มีกลิ่นปาก ฟันผุ เหงือกอักเสบ และเมื่อเกิดแผลในปากจะเป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ การจัดฟันแฟชั่นโดยใช้อุปกรณ์หรือลวดจัดฟันที่ไม่สะอาด มีความเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด หากเกิดกับผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอ อาจทำให้เสียชีวิตได้ ทันตแพทย์จึงทำการจัดฟันให้กับผู้ที่มีปัญหาในช่องปากจริง ๆ</p> <p>ส่วนเด็กในคลิปที่มีการใช้อุปกรณ์ทางการทันตกรรม คาดว่าเป็นการใช้เด็กบังหน้าโฆษณาชักชวนเพื่อน ๆ มาจัดฟันแฟชั่น เนื่องจากเพื่อนชวนเพื่อนทำได้ง่าย และเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการติดตามข่าวสารต่าง ๆ กรมอนามัยได้ประสานงานไปยังสาธารณสุขจังหวัดให้เร่งสืบหาว่าคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นที่ใด เพื่อดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่ทำประโยชน์จากเด็ก และพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสามารถแจ้งที่กรมอนามัยหรือสาธารณสุขจังหวัดได้ทันที</p>
มติชน เว็บไซต์โพสทูเดย์	<p><b>โรคไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.ตรัง ด.ช.ชญาวีตร ชื่นจิตร หรือน้องเซว อายุ 6 ขวบ เสียชีวิตจากไขเลือดออกสายพันธุ์ใหม่ โดย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>เพจDrama-addict</p>	<p>พ่อแม่เด็กเล่าว่า น้องเขว้เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60 ได้ซึ่ยอมให้ลูกรับประทาน ผ่านไป 2 วัน อาการไม่ดีขึ้น จึงนำตัวส่งรพ. พบว่าเกล็ดเลือดต่ำ มีไข้สูงขึ้นเรื่อย ๆ จากนั้นเกล็ดเลือดเริ่มลดต่ำต่อเนื่อง แพทย์ได้รักษาตามอาการและสันนิษฐานว่าเป็นไข้เลือดออก ต่อมามีอาการไอและอาเจียนเป็นเลือดสีด้า มีอาการไข้สูงมาก แพทย์จึงส่งตัวไปต่อไปยังรพ.ตรัง ต้องเข้ารับการรักษาในห้องไอซียู มีอาการแยลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังเข้ารับการรักษา รวม 8 วัน แพทย์ได้นำเชื้อไปเพาะเพื่อตรวจสอบ คาดว่าน่าจะเป็นไข้เลือดออกคล้ายกับปอ ทฤษฎี ซึ่งครอบครัวไม่ตั้งใจในกระบวนการรักษาของรพ. เพราะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข่าวจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ มีเด็กเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ ว่า กรณีนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลตรวจยืนยัน ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคยืนยันว่า ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ นอกเหนือจาก 4 สายพันธุ์ที่เคยพบมาแล้ว แต่ละสายพันธุ์มีความรุนแรงไม่แตกต่างกันมาก ส่วนอาการป่วยขึ้นอยู่กับว่าเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อครั้งแรกอาการมักไม่รุนแรง แต่อาการจะรุนแรงขึ้นเมื่อติดเชื้อครั้งที่สอง ด้วยสายพันธุ์ที่ต่างไป ทำให้มีภาวะเลือดออกและช็อกได้ ขณะนี้เป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อม 3 เรื่อง คือ 1.การป้องกันการถูกยุงกัด 2.การเฝ้าระวังอาการของโรค และ 3.การไปพบแพทย์เร็วเมื่อป่วยและมีไข้สูง เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรค และเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงไข้ลด หากเกิดอาการช็อกจากไข้เลือดออก ต้องรีบกลับไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด และขอแนะนำใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เชิญชวนประชาชนใช้มาตรการ "3 เก็บ" ได้แก่ "เก็บบ้าน" ให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง "เก็บขยะ" โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและ "เก็บน้ำ" สำรองภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ รวมทั้งกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า ไม่ต้องกังวลไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ ที่ควรคำนึงคือ การกินยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล เนื่องจากบางคนแพทย์จ่ายยาพาราเซตามอลลดไข้ให้ แล้วไม่ยอมกิน กลับไปซื้อยาแรงอย่าง แอสไพริน บรูเฟน แทน ซึ่งหากป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วกินยาชนิดนี้ จะทำให้เลือดออกมาก เป็นอันตรายถึงชีวิตได้</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>พ.ร.บ.นมผง</b></p> <p>-เสนอข่าว หลังจากกรม.เสนอร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการพิจารณาวาระที่ 3 เมื่อเมษายนที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเตรียมบังคับใช้เป็นกฎหมาย ห้ามโฆษณาส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบ ด้านผู้ผลิตเร่งหาทางออก เตรียมหาหรือสาธารณสุข หาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>ตรวจเอ็ดส์พลาด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงการเยียวยา น.ส.สุทธิดา แสงสุมาตรา ผู้ได้รับความเสียหายจากการตรวจเชื้อเอชไอวีผิดพลาด ว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูข้อเท็จจริงแล้ว โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เป็นประธาน และมี ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภาณุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการ มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล คาดว่าภายใน 1 เดือนนี้จะรู้ผล ส่วนเรื่องการเยียวยา ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขได้นัดหารือกับผู้เสียหายแล้ว โดยครั้งแรกเป็นการทำความเข้าใจ ซึ่งแนวทางในการเจรจาต้องใช้เวลาในการดำเนินการ</p> <p>ด้าน ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภาณุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า เป็นวันแรกที่ได้ส่งทีมลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ในการพิจารณามาตรฐานการตรวจเชื้อเอชไอวี เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบ เช่น ประวัติในการรักษาคนไข้ หลักฐานบุคคล คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในขณะนั้น เพื่อสอบถามข้อมูล รวมไปถึงหลักฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรงพยาบาลข้างเคียง หมู่บ้านที่ผู้เสียหายอยู่ มีการตีตราอย่างไร เพื่อนำมาพิจารณาว่าการตรวจเลือดและการรักษาเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ หากเรียบร้อยแล้วจะสรุปผลให้กับประธานคณะกรรมการการตรวจสอบฯ และมีการชี้แจงผ่านสื่อมวลชนต่อไป ซึ่ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กำหนดว่าจะต้องแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน โดยเมื่อครั้งน.ส.สุทธิดายังเด็ก ป่าได้พามาขอให้มีการตรวจ เพราะมีประวัติครอบครัวติดเชื้อ ส่วนเรื่องมาตรฐานต้องรอผลการตรวจสอบก่อน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>กรมวิทย์รวบรวมสายพันธุ์เห็ดพิษในไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาได้พัฒนา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	วิธีการตรวจจำแนกชนิดของเห็ด โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด ของเห็ดพิษและเห็ดกินได้ นำมาทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นตัวช่วยทางการแพทย์ ในกรณีที่เกิดการระบาดของเห็ดพิษ และยังช่วยค้นพบสายพันธุ์เห็ดที่ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทยด้วย
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>พัฒนา อสม.สาขาสุขภาพจิตชุมชน</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดอบรม อสม.จาก จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 118 คน เพื่อพัฒนาให้เป็นอสม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน และกล่าวว่า ในปี 2560 กรมสุขภาพจิตได้จัดอบรม อสม. 825 อำเภอ จาก 76 จังหวัด ในสาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นแรกเกือบ 2,000 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย สามารถค้นหาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น โดยเฉพาะปัญหาสำคัญ เช่น พัฒนาการเด็กล่าช้า โรคซึมเศร้า ความเครียดอื่น ๆ สามารถให้คำปรึกษาและส่งต่อผู้ที่มีปัญหาให้ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนในเรื่องสุขภาพจิตที่ถูกต้อง</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ประชุมวิชาการการจัดการสารเคมี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวัฒนพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 19-20 ก.ค. นี้ ภายในงานจะมีเวทีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสารเคมียุคไทยแลนด์ 4.0 โดยคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ จากรัฐมนตรี 4 กระทรวง ร่วมกัน คือ กษ. ทส. สธ. และ อก.</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการและวิชาการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการและวิชาการ ระหว่างกรมการแพทย์และเขตสุขภาพที่ 7 ที่รพ.ร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย ในการเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพด้านบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชน</p>
สยามรัฐ	<p><b>สุขภาพช่องปากเด็กไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยมีการสำรวจสภาวะช่องปากระดับประเทศ ทุก 5 ปี โดยปี 2560 เป็นครั้งที่ 8 พบปัญหาฟันผุในเด็กมีสาเหตุหลักมาจากนิยมกินอาหารหรือขนมที่หาซื้อได้ง่าย เช่น เครื่องดื่มรสหวาน น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ทำให้เกิดความเจ็บปวด ติดเชื้อ สร้างปัญหาบาดเจ็บ มีผลต่อน้ำหนัก การเติบโตและบุคลิกภาพเด็ก ที่สำคัญกระทบต่อการเรียน ทำให้หยุดเรียน และอาจสะสมจนสูญเสียฟันทั้งปากในวัยสูงอายุ ทั้งนี้ การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 กำหนดลงพื้นที่สำรวจตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.-31 ส.ค. 2560 ในพื้นที่เป้าหมาย 12 เขตบริการสุขภาพ 25 จังหวัด</p>
เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>การกินทุเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงข่าวในโซเชียลมีเดีย ที่ระบุว่ามีคนกินทุเรียนเผาแล้วเสียชีวิต เนื่องจากสารซัลเฟอร์หรือกำมะถันในทุเรียน เมื่อโดนไฟเผาแล้วมีปริมาณมากขึ้นจนเป็นอันตรายว่า ขณะนี้ยังไม่มีการวิจัยว่าการเผาทุเรียนจะทำให้กำมะถันในทุเรียนเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเสียชีวิต แต่การเผาทุเรียนจะทำให้วิตามิน เช่น โฟเลต วิตามินบี ซี ในทุเรียนลดลง นอกจากนี้ ยังทำให้น้ำในทุเรียนระเหยออกไป ทุเรียนเผาจึงมีรสชาติหวานขึ้น ข้อควรระวังคือ ไม่ควรเผาทุเรียนจนไหม้ เพราะหากกินสะสมนานๆ จะเสี่ยงมะเร็งเหมือนการกินอาหารปิ้งย่างจนไหม้เกรียม สำหรับกลุ่มผู้ป่วยเป็นโรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดหัวใจตีบควรระวังเป็นพิเศษ หากกินทุเรียนในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้เสี่ยงอาการทรุดได้ เพราะในทุเรียนมีแป้งและไขมันสูง</p>
สยามรัฐ	<p><b>สปาน้ำพุร้อนต้นแบบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ประเทศไทยมีการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมยกระดับมาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยวสู่เมืองสปาต้นแบบ พัฒนาแหล่งน้ำพุร้อน น้ำร้อนที่แรกที่น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสู่น้ำพุร้อนธรรมชาติ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ที่เรียกว่า ธาราบัต เป็นการใช้น้ำที่มีอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ช่วยการไหลเวียนของเลือด ลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดความสมดุลของระบบประสาท คาดว่าจะเปิดตัวโครงการภายในเดือน ก.ค. นี้</p>
ไทยรัฐ	<p><b>คัดเลือก อสม.ดีเยี่ยม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี 2560 และคณะ ลงพื้นที่ จ.ชัยนาท เพื่อพิจารณารับรองคุณสมบัติและประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p><b>โรคอ้วนวัยเด็ก</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า แต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคอ้วนวัยเด็กประมาณ 12,125 ราย วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ คู่สามีภรรยาวางแผนก่อนมีลูก โดยพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งแพทย์จะให้คำแนะนำในการวางแผนครอบครัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม</p>
มติชนออนไลน์	<p><b>นโยบายชวนคนไทยบริจาคอวัยวะ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.นพ.ถนอม สุภาพร นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการสนับสนุน สธ. ในเรื่องการออกนโยบายเชิญชวนบริจาคอวัยวะ และให้รพ.แต่ละแห่งขอรับบริจาคอวัยวะของผู้เสียชีวิตจากญาติ โดยตั้งเป้าว่า หากมีผู้เสียชีวิต 100 ราย ต้องหาผู้สมองตายที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ 1 คน ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน มียอดผู้บริจาคอวัยวะ 161 อวัยวะ เป็นไต 132 ราย ตับ 23 ราย และหัวใจ 6 ราย ใน 2 ปีที่ผ่านมา มีคนบริจาคอวัยวะคิดเป็น 3-4 รายต่อประชากรล้านคน ขณะที่ในต่างประเทศจะมีประมาณ 30-50 รายต่อประชากรล้านคน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในปีนี้ ไทยน่าจะเพิ่มเป็น 10 รายต่อประชากรล้านคน แม้ไทยจะมีการบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้น แต่ยังมีความต้องการอีกมาก เนื่องจากมีคนรอบริจาคอวัยวะอีกกว่า 5,000 คน</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>มอ.พัฒนาสารสกัดขมิ้นชัน</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.ภญ.ฤดีกร วิวัฒน์ปฐพี ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เผยว่า ม.สงขลานครินทร์พัฒนาต่อยอดสูตรสารสกัดขมิ้นชันรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ในโครงการ “ผลิตภัณฑ์เคอคูมินโซลิดดิสเพอร์ชัน ในรูปแบบกึ่งของแข็งเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร” ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสารสำคัญ เพิ่มการละลายของสารและยืดเวลาได้นาน 6-8 ชม. และป้องกันอาการกรดไหลย้อน ซึ่งได้ส่งต่อสิทธิบัตรให้บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว</p>
<p>เพจดีแม่ “โลก” โซเซียล</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p><b>ข่าวจากสื่อออนไลน์</b></p> <p><b>ทำคลอดตกเลือดเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข้อความจากเฟซบุ๊กชื่อ “Panta Thanghin” กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ น.ส.พิมลพรรณ จันทร์เกรียง อายุ 18 ปี ไปคลอดลูกที่ รพ.บุณทริก แล้วตกเลือดตาย โดยพี่สาวเสียชีวิตที่รพ. แต่แพทย์บอกให้ไปแจ้งว่าเสียชีวิตที่บ้าน และตอนแจ้งให้พยาบาลมาดูพี่สาว พยาบาลกลับไม่สนใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทง คำศรี ผอ.รพ.บุณทริก จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า รพ.รับผู้ป่วยรายนี้เข้ารับรักษาด้วยอาการปวดท้องคลอด ได้ทำคลอดบุตรตามปกติ แต่แม่มีภาวะตกเลือด แพทย์ได้ให้ยาและน้ำเกลือจนความดันเป็นปกติ จึงย้ายเข้าห้องดูแลหลังคลอด ต่อมาผู้ป่วยมีอาการวิงเวียน จึงตรวจภายในและอัลตราซาวนด์ ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแยลง แพทย์เวร 2 คนจึงช่วยกันรักษา พร้อมปรึกษาคณะแพทย์รพ.เดชอุดม เพื่อเตรียมเลือดและส่งต่อผู้ป่วย แต่เมื่อส่งต่อผู้ป่วยถึงรพ.พบว่าคนไข้เสียชีวิตแล้ว หลังเกิดเหตุรพ.ได้มีการพูดคุยกับญาติคนไข้ และสรุปข้อเท็จจริงรายงานให้สาธารณสุขจังหวัดรับทราบเพื่อทำการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป</p>
<p>ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p><b>นักเรียนม.5 กระโดดตึก</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แก่งรับแจ้งเหตุมีเด็กตกลงมาจากอาคารเรียน 4 ชั้น ร.ร.แห่งหนึ่งใน จ.ระยอง เดินทางไปตรวจสอบพบเด็กชาย ม.5 บาดเจ็บอาการสาหัส นำส่งรพ.แก่ง และจะส่งต่อไปรพ.กรุงเทพฯระยอง แต่ไปเสียชีวิตที่รพ.ระยองในเวลาต่อมา คาดสาเหตุน่าจะมาจากความเครียดที่ถูกจับได้ว่าขโมยเงินเพื่อน 2,000 บาท ครูเรียกมาสอบสวนและเด็กยอมรับผิด จึงประสานผู้ปกครองเพื่อรับทราบพฤติกรรม ยืนยันว่าไม่ได้ต่อว่ารุนแรง ไม่คาดคิดว่าเด็กจะคิดสั้นกระโดดตึกฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ปกครองเด็ก กล่าวว่า ทราบข่าวจากทางโซเซียลว่าโรงเรียนนำลูกไปประจานหน้าเสาธงช่วงเช้า กล่าวหาว่าลูกชายขโมยเงินเพื่อน และอ้างว่าได้เชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม ซึ่งไม่เป็นความจริง และหลังเกิดเหตุไม่มีการติดต่อจากทางโรงเรียนอีกเลย เสียใจที่สื่อโซเซียลลงข่าวสร้างความเสียหายให้กับครอบครัวและขอให้ทางโรงเรียนออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น</p>

